
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561  

วันศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ 

………………………………… 
ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. นายเสนาะ     บุญฟู ประธานสภาฯ เสนาะ  บุญฟ ู  
2. นายสมเกียรติ   เนยสูงเนิน รองประธานสภาฯ สมเกียรต ิ เนยสงูเนิน  
3. นายผดุง        จันทร์ศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ผดุง  จันทร์ศร ี  
4. นายชัยวัฒน์     แสงจันทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ชัยวัฒน์  แสงจันทร ์  
5. นายนิกร        ฉายพุดซา สมาชิก อบต. หมู่ที ่2 นิกร  ฉายพุดซา  
6. นายสมนึก     เอี่ยมสอาด สมาชิก อบต. หมู่ที ่3 สมนึก  เอี่ยมสอาด    
7. นายวิรัตน์      กล่่าป้อง สมาชิก อบต. หมู่ที ่3 วิรัตน์  กล่่าป้อง  
8. นายวัลลพ     มีสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่4 วัลลพ  มีสวัสดิ ์  
9. นายอบ    สายบัวต่อ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 อบ  สายบัวต่อ  

10. นายด่วน       เลิศประพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่5 ด่วน  เลิศประพันธ์  
11. นายโกมินทร์   น้อยนา สมาชิก อบต. หมู่ที ่6 โกมินทร ์ น้อยนา  
12. นางวินัย        เนยสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู่ที ่6 วินัย  เนยสูงเนิน  
13. นายอ่าพร  แก้วศรีหาวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่7 อ่าพร  แก้วศรีหาวงษ์  
14. นายวินัย    วงษ์จู สมาชิก อบต. หมู่ที ่7 นายวินัย  วงษ์จู  
15. นายประวิทย์    แย้มจันทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 ประวิทย ์ แย้มจันทร ์  
16. นายสมชาย      เหลี่ยมผา   สมาชิก อบต. หมู่ที ่8 สมชาย  เหลี่ยมผา    
17 นายประดบั      สามัญสุข สมาชิก อบต. หมู่ที ่9 ประดบั  สามัญสุข  
18. ร.ต.ต.ชนะ    มีแสงสาย สมาชิก อบต. หมู่ที ่10 ชนะ  มีแสงสาย  
19. นายวิพล   สมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ วิพล  สมบรูณ์   
ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. นายนิรันดร์       แสงนาค สมาชิก อบต. หมู่ที ่10 - ขาด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายล่ายงค์  แก้วหายเคราะห์    นายก อบต.คลองมะพลับ 
2. นายนคร   เปาสูงเนิน           รองนายก อบต.คลองมะพลบั 
3. นายอินเจน   การชะนะ           รองนายก อบต.คลองมะพลบั 
4. นายศุภชัย   แก้วหายเคราะห ์  เลขานุการนายก อบต.คลองมะพลับ 
5. นายกิตติพัทธ์  แสนสุข   เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน 
6. นางสุรีย์  แดงเรือ   นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ 
8. นายสนิท  แดงเรือ   ก่านันต่าบลคลองมะพลับ 
8. นายประเสริฐ  ราชพริ้ง  ผู้อ่านวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป ์
9. นางสาวพิชยา  ต่างใจ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายสุกฤษฏ์ิ  รักเสง็   เจ้าพนักงานธุรการ 
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11. นายถาวร  บัวเข็ม   ครู ร.ร.โรตารี่สวรรคโลก 1  
12. นายรัตนชัย  เพ็ชร์ช้าง           นักทรัพยากรบุคคล 
13. นางชญาฏิรัศมิ์   จงรักษ์  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบล 
14. นางสาวฐิตาภา   เวฬุมาศ          ผู้อ่านวยการกองการศึกษา 
15. นางสาวนราภรณ์  สุนานันท์          นักวิชาการคลัง 
16. นายสมจิตร  ค่าวิหาร  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 6 
17. นางสาวหนึ่งฤทัย หนุนนาค          หัวหน้าส่านักปลัดฯ 
18. นางสาวพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ์          ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขฯ 
19. นายภาคภูมิ  วรรณเกต ุ  ครูโรงเรียนบ้านทุง่มหาชัย  
20. นางสาวปนัดดา  วีระกุล           ผอ.รพ.สต.คลองมะพลบั 
21. นางสาวนิศาชล  กองเพง็           ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 8 

 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิพล  สมบูรณ์  เลขานุการสภา อบต.คลองมะพลบั เชิญนายเสนาะ  บุญฟู   

ประธานสภา อบต.คลองมะพลับ ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน    ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้งจะมหีัวหนา้ส่วนราชการและผู้นา่หลายท่านเข้าร่วม 
   ประชุมด้วยและอาจจะอยูร่่วมประชุมไม่ถึงการปิดประชุมบางท่านอาจติดราชการหรือมีธุระ
   ที่อื่น จึงขอเชิญแจ้งข้อราชการในวาระนี้  
นายประเสริฐ  ราชพริ้ง  ผู้อ่านวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ มีเรื่องที่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบดงันี ้
    ขอบคุณทุกๆสิ่งทกุๆอย่างที่ให้ความร่วมมือในการท่างาน การท่างานเป็นทมีนั้นท่าให้
   งานส่าเร็จไปด้วยดี อยากเห็นผู้น่าท้องที่และท้องถ่ินของต่าบลคลองมะพลบั มีความรักความ
   สามัคคีกันแบบนี้ไปตลอดจะเป็นภาพรวมของต่าบลคลองมะพลับ ที่ไดร้ับความช่ืนชมจาก 
   หลายๆภาคส่วนส่าหรับตนเองยินดทีี่จะที่จะให้ความร่วมมอืทุกภาคส่วน 
นายสนิท  แดงเรือ  ก่านันต่าบลคลองมะพลับ มีเรื่องแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบดังนี ้
    1.จากการประชุมโต๊ะข่าวของอ่าเภอศรีนคร เรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายของ
   รัฐบาลตามค่าสัง่ของ คสช.ที่ 108/2557  ที่จะมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
   โดยให้โอกาสผูเ้สพถือว่าเป็นผู้ป่วย ในส่วนของพื้นที่ต่าบลคลองมะพลับได้ท่าการเกบ็ข้อมลู
   ตั้งแต่เดือน เมษายนเป็นต้นมาจะมผีลการจับกมุทุกเดือนและค่อนข้างมาก ตั้งแต่หมู่บ้านทาง
   ด้านทิศตะวันออกจนจะถึงด้านตะวันตกของต่าบล  มีผูก้ระท่าความผิดอายุน้อยลง อย่างเช่น 
   เด็กนักเรียนทีจ่บ ป.6 แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะมีปญัหาทางครอบครัว ผู้ปกครองจะปล่อยปะ
   ละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่  ในทางปฏิบัติค่อนข้างมปีัญหา จึงขอความร่วมมือผู้น่าและผู้ปกครอง
   ต้องช่วยกันเปิดเผยข้อมลู ทีผ่่านมาต้องขอชมเชยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ที่มีข้อมลูสามารถน่าไป
   ขยายผลได้ หลายหมูบ่้านไม่มีข้อมลูยาเสพติด มีแต่ข้อมลูทีเ่กิดจากการสบืค้นจากการจับกมุ
   แล้วก็ขยายผล จึงทีเ่ป็นจุดบอดของการด่าเนินงาน การจบักมุผู้เสพฯ ในต่าบลคลองมะพลับ 
   ตั้งแต่ตลุาคม 2560 – 21  สิงหาคม 2561 รวมแล้ว 18 ราย แยกเป็นเข้าร่วมบ่าบัดอยู่ใน
   โรงพยาบาล 14 ราย เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ราย และถูกด่าเนินคด ี 1 ราย ข้อมูลผู้
   ที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติดจะอยู่ในระดับต้นๆ ของอ่าเภอศรีนคร ข้อมูลนีเ้ป็นข้อมลูจาก 
   เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายทีล่งไปในต่าบลคลองมะพลบั หมูบ่้านที่มีข้อมูลและต้องเรง่ด่าเนินการในการ
   ป้องกันและแก้ไข คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7  
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    2.การลงทะเบียนบัตรสวัสดกิารแหง่รฐั ของต่าบลคลองมะพลับที่ผ่านการประชาคม
   แล้ว มีจ่านวน 581 รายผ่าน แยก เป็น ผู้พกิาร 75 ราย ผูสู้งอายุ 153 ราย และอื่นๆ  
   353 ราย ในส่วนของผู้ทีเ่คยลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ผ่านได้จัดท่าบัญชีอุทธรณ์ส่งไป
   จังหวัดสุโขทัยพจิารณาแล้ว  
    3. อ่าเภอศรีนครได้รบังบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
   ประชาชน “โครงการไทยนิยมยัง่ยืน” มาจัดท่าโครงการในต่าบลคลองมะพลบั จ่านวน 2 
   โครงการ คือ  

1) โครงการเสรมิผิวถนนลกูรงั หมู่ที่ 3 ต่าบลคลองมะพลับ อ่าเภอศรีนคร จงัหวัด 
   สุโขทัย เปน็เงิน 385,100.00 บาท 

2) โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่และขุดลอกก่าจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้่าสายทางเลียบ 
ถนนช่วงสายบ้านทุ่งมหาชัย-บ้านคลองปู เช่ือมต่อบ้านคลองปู ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต่าบลคลอง
มะพลบั อ่าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เป็นเงิน 85,500.00 บาท 

นายกิตติพัทธ์ แสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน นิคมสหกรณ์สวรรคโลก แจ้งให้ที่ประชุมทราบดงันี้
    ตามที่ได้แจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั ท่าหนังสือขออนญุาต 
   เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์สวรรคโลก เกี่ยวกับการ
   ก่อสร้างอาคารส่านักงานของ อบต.คลองมะพลับ เมื่อคราวประชุมสภาฯ ที่ผ่านมานั้น องค์การ
   บรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับได้จัดส่งหนังสือไปที่นิคมฯแล้ว แต่ยังขาดเอกสารอีก 2-3 อย่าง 
   จึงได้ประสานขอเอกสารเพิ่มเติมกบัปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบัแล้ว  
นางสุรี  แดงเรือ   นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอศรีนคร แจ้งให้ที่
   ประชุมทราบดังนี ้
    ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอศรีนครต้องขอขอบคุณ อบต.คลองมะพลับ ที่ช่วยรณรงค์
   ป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดีจงึท่าให้ไมม่ีโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ ในส่วนที่พบที่ 
   อสค.หมู่ที่ 3 นั้นก็เป็นคนจากทีอ่ื่น แต่ก็ควบคุมได้ในปีนี้ทั้งอ่าเภอพบแค่  2 ราย จึงขอฝากให้ 
   อบต.คลองมะพลบั  ช่วยดูแลในพื้นทีด้วย 
นายถาวร  บัวเข็ม  ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี ้
    การแข่งข้ันกีฬาสสีี่สถาบันของโรงเรียนในเขตต่าบลคลองมะพลับ ปีนีโ้รงเรียนโรตารี่
   สวรรคโลก 1 เป็นเจ้าภาพ ก่าหนดการแข่งขันในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ สนาม
   โรงเรียนโรตารีส่วรรคโลก 1 จะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ในภาคเช้า หลังจากนั้นกจ็ะเป็นการแข่ง
   ข้ันกีฬา ช้ันอนุบาล - ป.6 จึงขอเรียนเชิญทกุท่านเข้าร่วมเปน็เกียรติในพิธีเปิดการแข่งข้ันกีฬา
   ในวันดังกล่าว 
ประธาน     1.เรื่องน้่าได้ประสานกับผู้ดูแลทางจงัหวัดแพร่ตอนแรกก็เปน็ห่วงว่าน่้าจะมาประมาณ
   1,300 ลบ.ม./วินาที ถ้าน่้าปริมาณมากไหลมาถึงอ่าเภอศรสีัชนาลัยแล้วเข้าเมื่อมาถึงต่าบล 
   คลองมะพลบักจ็ะหนกัพอสมควร แต่เมื่อน้่ามาถึงอ่าเภอศรสีัชนาลัยทีส่ถานีวัดน่้า y 14 
   ประมาณ 800 กว่า ลบ.ม./วินาที ขณะนี้ยังไม่มผีลกระทบแต่อย่างใดและน้่ากล็ดไปแล้ว 

จึงขอใหผู้้น่าท้องที่และท้องถ่ินแจ้งเตือนใหป้ระชาชนเตรียมการป้องกันและระมัดระวังต่อไป 
2.ตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มาติดตามสถานการณ์น้่า เมื่อ 2-3 

วันที่ผ่านมานั้น ท่านได้มาตรวจดสูะพานในหมู่ที่ 6 ที่คอสะพานช่ารุด เดิมทีทราบว่าแขวงทาง
หลวงสุโขทัยจะก่อสร้างสะพานใหม่ในปีงบประมา พ.ศ.2562  แต่ตอนน้ีไม่แน่ใจว่าจะเป็น
หน่วยงานใดรับผิดชอบเพราะว่าถ้าแขวงทางหลวงสุโขทัยกอ่สร้างในปี พ.ศ.2562 และถ้า 

/ชลประทาน... 
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กรมชลประทานได้งบประมาณมาด่าเนินโครงการขุดลอกคลองน้่าไหลสะพานตรงนั้นก็จะต้อง
รื้อออกเพื่อก่อสร้างใหม่ จงึยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นหน่วยงานใดทีจะรับผิดชอบ ส่าหรบั
ในช่วงนี้แขวงทางหลวงสุโขทัยจะน่าหินมาเรียงป้องกันไว้ก่อนและท่านนายอ่าเภอศรีนครได้
มอบหมายใหผู้้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต่าบลคลองมะพลับคอยเฝ้าระวังและประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบโดยทั่วกัน 

นางสาวปนัดดา  วีระกุล   ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลคลองมะพลับ มีเรื่องที่แจง้ให้ทีป่ระชุม
   ทราบดงันี ้
    1.ตามที่ได้แจ้งที่ประชุมเมื่อคราวประชุมสภาฯที่ผ่านมาว่า รพสต.คลองมะพลบั จะ
   ได้รับงบประมาณในปี 2562 เป็นงบค่าเสือ่ม เป็นเงิน 40,000.00 บาท นั้น ได้รับแจง้การ
   จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 49,000.00 บาท ไดป้ระสานกับช่างของ อบต.คลองมะพลับ เพื่อขอ
   ความอนุเคราะหป์ระมาณราคาเพิ่มเตมิเพือ่จะไดส้่งไปยงั สปสช.เขต 2 และคาดว่าจะได้รบั
   การจัดสรรงบประมาณมาด่าเนินการประมาณเดือนมกราคมและเดอืนกุมภาพันธ์กจ็ะได้เริม่
   ด่าเนินการขอขอบคุณ อบต.คลองมะพลับ ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี
    2.โรคที่มาในฤดฝูนคือไข้เลือดออกทีร่ะบาดในช่วงหน้าฝนจงึขอฝากผู้น่าทุกท่านช่วย
   ดูแลพื้นที่และช่วยประชาสมัพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนช่วยกันดูแลบ้านของตนเอง
   ถ้าช่วยกันดูแลบ้านของตนเองก็จะไม่เกิดลูกน้่ายุงลาย ปญัหาก็จะหมดไป แต่ถ้ารอให ้  
   อสม.หรอืเจ้าหน้าทีห่รอืผู้น่าลงไปท่าปญัหาลูกน้่ายุงลายกจ็ะไม่หมดไป ทุกวันศุกร์ก่อนออกจาก
   บ้านควรดูแลบริเวณรอบๆบ้านทีเ่ป็นแหลง่ลูกน้่ายุงลาย และขอให้ท่าเป็นประจ่าและเป็นต่าบล
   ตัวอย่างของต่าบลคลองมะพลับ 
    3.เดือนหน้าจะมกีารประชุมเพื่อแตง่ตั้งคณะกรรมการดูแลศูนย์ผู้สงูอายุต่าบลคลอง
   มะพลบั จะท่าหนังสือเชิญผูสู้งอายุทุกผู้น่าชุมชนและ อบต.เพื่อจะได้แต่งคณะกรรมการ 
   ขับเคลื่อนการดูแลผูสู้งอายุต่อไป 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 

-รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ่าปี 2561  
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  

 -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ่าปี 2561 
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

ประธาน    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ่าปี 2561 เมื่อวัน 
จันทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2561 และครัง้ที่ 2 ประจ่าปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 
2561 ยังไม่แล้วเสรจ็ จะเสนอให้สภาฯ รับรองในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    1.โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 
    2.การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
ประธาน    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลับ เสนอรายละเอียดให้สภาฯได้ 
   รับทราบต่อไป 
นายก    ขอมอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
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นายวิพล  สมบูรณ์  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 
   ตามล่าดับดงันี ้
    1. ตามที่องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั ได้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราว
   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
   2560 เพื่อก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 180,000.00 บาท นั้น 
   โครงการดังกล่าวจะต้องด่าเนินการในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1318 เป็นบางส่วน 
   อบต.คลองมะพลบั จึงได้ท่าหนังสือขออนญุาตก่อสร้างไปยังแขวงทางหลวงสุโขทัย ซึ่งแขวง
   ทางหลวงสุโขทัย ไม่ขัดข้องแต่ประการใด แต่จะตอ้งก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
   ตามที่แขวงทางหลวงสุโขทัยก่าหนด พร้อมสง่ช่ือโครงการพร้อมรูปแบบและรายการมาให้
   องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ และเมือ่กองช่างถอดแบบและประมาณราคาตาม
   แบบดังกล่าวปรากฏว่าราคาประมาณการเพิ่มข้ึนจากเดมิ งบประมาณ 180,000.00 บาท 
   เป็นงบประมาณ 463,000.00 บาท ทั้งนีห้้ามมิให้ด่าเนินการก่อนที่จะไดร้ับอนญุาต 
   จากแขวงทางหลวงสุโขทัย พร้อมทั้งได้จัดท่าบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การก่อสร้างราง
   ระบายน้่า คสล.พร้อมวางท่อระบายน้่า ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้่า-ศรีนคร 
   ระหว่าง กม.25+500-กม.25+650 (ด้านซ้ายทาง) เมื่อได้ตรวจสอบบันทึกข้อตกลง ใน
   เงื่อนไขและข้อตกลง มีประเด็นทีจ่ะต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนดังนี ้

ข้อ 2.1 แขวงทางหลวงสุโขทัย อนุญาตให้องค์การบริหารสว่นต่าบลคลองมะพลับเข้า 
ด่าเนินการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. คสล.พรอ้มวางทอ่ระบายน้่า ตามมาตรฐานของกรม
ทางหลวง  ในเขตทางหลวงหมายเลข  1318 ตอน ปากน้่า-ศรีนคร ระหว่าง กม.25+500-
กม.25+650 (ด้านซ้ายทาง) โดยกรรมสิทธ์ิเป็นของกรมทางหลวง ในการบันทึกข้อตกลงนี้
เรียกว่า “ทรัพยส์ิน”  สรปุได้ว่าข้อตกลงตาม ข้อ 2.1 “งานก่อสร้างรางระบายน้ าดังกล่าว
เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงหรือเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวง”  

ข้อ 2.5 ในกรณีที่แขวงทางหลวงสุโขทัย มีโครงการก่อสร้าง, บูรณะ,ปรบัปรุง,หรือ 
ขยายทางหลวง หรอืเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างใดก็ตาม ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ใน
อันที่จะท่าให้การดูแลและบ่ารุงรักษาขององค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบัต้องหยุดลง 
แขวงทางหลวงสุโขทัย จะแจง้ให้องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับทราบล่วงหน้าในเวลา
อันสมควรและองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ยินดทีี่จะเคลื่อนย้ายอปุกรณ์ออกจาก
พื้นที่ที่ได้รบัอนุญาต ภายในเวลาที่แขวงทางหลวงสโุขทัยก่าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
สรปุได้ว่าข้อตกลงตาม ข้อ 2.5  “กรณีแขวงทางหลวงสุโขทัยจะใช้พื้นท่ีดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของทางหลวงองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับจะต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าวออกจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตภายในเวลาท่ีแขวงทางหลวงสุโขทัยก าหนดและต้อง
ใช้งบประมาณในการรื้อถอนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ” 
 เมื่อได้ศึกษาอ่านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดต้ังขององค์การบรหิารส่วนต่าบล ตาม
พระราชบัญญัตสิภาต่าบลและองค์การบรหิารส่วนต่าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 แล้วปรากฏว่าไม่มีมาตราใดบัญญัติไว้ว่ากิจกรรมหรือโครงการใดๆท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าไปด าเนินการในพ้ืนท่ีของหน่วยงานน้ันๆ แล้ว จะต้องตกเป็น
ทรัพย์สินของหน่วยงานน้ันๆ  
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 มาตรา 73 องค์การบรหิารส่วนต่าบลอาจท่ากิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วน
ต่าบล หรือร่วมกับสภาต่าบล องค์การบรหิารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือหน่วย
การบริหาราชการส่วนท้องถ่ินอื่น เพื่อกระท่าการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อไดร้ับความยินยอมจาก
สภาต่าบล องค์การบริหารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกจิการที่จ่าเป็นต้องท่าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของตน  

ในมาตรา 73 นี้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต่าบล สามารถท่ากิจการนอกเขตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามอ่านาจและหน้าที่ได้ แต่ข้อเท็จจริง ทางลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1318 อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ จึงมีประเด็นท่ี
จะต้องศึกษา ค าว่า “กิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง เขตต าบล
อ่ืนท่ีมิใช่ต าคลองมะพลับหรือหมายความรวมถึงการท ากิจการนอกเขตความรับผิดชอบ ซึ่ง
ประเด็นนี้จะตอ้งหารือแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพือ่จะไดม้ีแนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนต่อไป 

    2.การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั ได้จัดซื้อที่ดินของนางจินตนา น้อยนา 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6224 ออก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส่านักงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั หลังใหม่ และอาคารประกอบ นั้น ใน
การประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้รับค่าแนะน่าจากเจ้าหน้าที่นิคมฯ (นายกิตติ
พัทธ์ แสนสุข) ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์สวรรคโลก ซึ่งเป็นที่ดินในเขต
ภายใตบ้ทบัญญัติของ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ถึงแม้ว่าที่ดินดังกล่าวนั้นจะ
เป็นโฉนดแล้วก็ตาม การด่าเนินการนอกเหนือจากการเกษตรจะต้องได้รบัอนุญาตจากอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามมาตรา 15 เว้นแต่ได้ครอบครองทา่ประโยชน์และได้รับเอกสารสิทธ์ิ
ในที่ดินมาก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณ์  ดังนั้นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะต้องปฏิบัติตามแนวทางตามพระราชบัญญัติจดัที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.
2511 ด้วย องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ จงึได้ทา่หนังสอืขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เสนอผู้อ่านวยการนิคมสหกรณ์สวรรคโลก  จึงเรียนมา
เพื่อใหส้มาชิกสภาฯได้รับทราบ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4         เรื่อง  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
                                       1.การพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดท่าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการ 
   บรหิารจัดการของเสียอันตรายชุมชน ระหว่าง จังหวัดสุโขทยัและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               สุโขทัย กับ องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั 
                                       2.การพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความ 
                               ร่วมมือด้านการจัดการขยะมลูฝอย ระหว่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ่าเภอสวรรคโลก  
                               จังหวัดสุโขทัย  กับ องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบั อ่าเภอศรีนคร จงัหวัดสุโขทัย 
 
 
 

 
/3.การขออนมุัติขยาย... 
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                                       3.การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปงีบประมาณพ.ศ. 
                               2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

- โครงการก่อสร้างอาคารส่านักงานองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบั 
                                       4.การขออนุมัติกันเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปงีบประมาณพ.ศ.2561  
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  

- ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนังและชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
                               จ่านวน 25 เครื่อง 
ประธาน    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลับ เสนอรายละเอียดให้สภาฯ ได ้
   รับทราบเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายก    ขอมอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวิพล  สมบูรณ์  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 
   ตามล่าดับดงันี ้

1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ
การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน ระหว่าง จังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย กับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ 

    ตามหนังสืออ่าเภอศรีนคร ด่วนที่สุด ที่ สท.0023.12/ว 3556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม
   2561 เรื่อง การจัดท่าบันทกึข้อตกลงว่าด้วยการจัดการของเสียอันตรายชุมชน แจ้งว่าตามที่
   จังหวัดสุโขทัยได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่หาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
   ร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมหารอืประกอบด้วย ส่านักงาน
   ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสุโขทัย ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   จังหวัดสุโขทัย ส่านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสโุขทัย 
   พบว่าองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสโุขทัยสามารถเป็นหน่วยด่าเนินการรวบรวมขยะอันตราย
   ต่างๆในพื้นที่ได้ โดยด่าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันและที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้องค์การ
   บรหิารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน โดย
   จัดต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการ เป็นค่าก่าจัด/วัสด/ุอปุกรณ์ ให้ความรูท้างด้านเทคนิค
   วิธีการรวบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน โดยให้มีการจัดท่าบันทึกข้อตกลงว่า
   ด้วยความร่วมมือการบรหิารจัดการของเสียอันตรายชุมชนระหว่าง จังหวัดสุโขทัย องค์การ
   บรหิารส่วนจังหวัดสุโขทัย กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และก่าหนด
   จัดเวทลีงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันจัดกิจกรรมรวมพลังจัดการขยะอันตราย (Kick 
   Off) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแหง่ ร่วม
   ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบรหิารจัดการของเสียอันตรายชุมชนในวันที่  

23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รสีอรท์ แอนด์สปา อ่าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทัง้นี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่าบันทึกข้อตกลงในเรือ่ง
ดังกล่าวเสนอสภาท้องถ่ินแต่ละแหง่พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประกาศคณะกรรมการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การท่าความตกลงร่วมมือกันจัดท่าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 25578 ข้อ 2 (วรรคสอง) โดยมีสาระส่าคัญบันทึกข้อตกลง 
จ่านวน 4 ข้อดังนี้ 
 

/ข้อ 1 บันทึกข้อตกลง... 



 
 

- 8 - 
 
 ข้อ 1 บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “บันทกึข้อตกลงให้ความร่วมมือการบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชน” 
 ข้อ 2 จังหวัดสุโขทัยมีภาระหน้าที่ในการก่าหนดทิศทางตามแผนฯ และขับเคลื่อน
นโยบายบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนใหเ้กิดผลอย่างเป็นรปูธรรม 
 ข้อ 3 องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสโุขทัย เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการรวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชน โดยจัดต้ังงบประมาณในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน เป็นค่า
ก่าจัด/วัสดุ/อปุกรณ์ ให้ความรูท้างด้านเทคนิควิธีการรวบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชน 
 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัดสุโขทัย ให้ความร่วมมือในการ
ด่าเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อจัดสง่ใหห้น่วยงานศูนย์กลางได้
ส่งต่อไปก่าจัดตามหลกัวิชาการพรอ้มเผยแพร่ความรู้โดยประชาสัมพันธ์การด่าเนินการตาม
แผนฯ ให้การสนับสนุนบุคลากร บันทึกข้อมูล สถิติ สถานทีร่วบรวม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เพือ่
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
  “บันทึกข้อตกลง” นี้ท่าข้ึนสองฉบบั โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทัง้สองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจโดยตลอด จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานส่าคัญ 

     เหตผุลในการลงนามตามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าวนั้น องค์การบรหิารสว่นต่าบลคลอง
   มะพลบั ได้จัดต้ังจุดรองรบัขยะอันตรายชุมชน จ่านวน 10 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมของเสีย
   อันตรายในชุมชน แต่ไม่มีระบบการก่าจัดที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการด้านความ
   ร่วมมือในการขับเคลื่อนการด่าเนินงานและแก้ไขปญัหาการจัดการของเสียอันตรายชุมชุนที่
   ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสง่เสรมิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนให้ปลอดภัย
   จากสารพิษอันตราย จึงขอใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบัพจิารณาให้ความ
   เห็นชอบ การจัดท่าบันทกึข้อตกลงว่าด้วยการจัดการของเสยีอันตรายชุมชน ระหว่าง จงัหวัด
   สุโขทัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กับ องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั 
   รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กบัทุกท่านแล้ว 
ประธาน    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สภาฯได้ 
   พิจารณาต่อไป 
นายวิพล  สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯได้รับทราบดังนี้ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบลพ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2552  
 มาตรา 73 องค์การบรหิารส่วนต่าบลอาจท่ากิจการนอกเขตองค์การบรหิารส่วน
ต่าบล หรือร่วมกับสภาต่าบล องค์การบรหิารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือหน่วย
การบริหาราชการส่วนท้องถ่ินอื่น เพื่อกระท่าการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อไดร้ับความยินยอมจาก
สภาต่าบล องค์การบริหารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกจิการที่จ่าเป็นต้องท่าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของตน 

ประกาศคณะกรรมการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การท่า 
ความตกลงร่วมมือกันจัดท่าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558  
 

/ข้อ 2 การท่าความตกลง... 
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ข้อ 2 การท่าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท่าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกัน
หรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์
จากการจัดท่าบรกิารสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) เป็นอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ก่าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอ่านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(2) เป็นกิจการหรือโครงการทีเ่กินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถ่ินจะด่าเนินการเอง หรือเป็นภารกจิหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

ในการจัดท่าบันทึกข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
โดยจัดท่าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและน่าเสนอสภาทอ้งถ่ินของแต่ละแหง่พิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้รายงานและจัดส่ง
ส่าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผูก้่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

ประธาน    ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณา 
ท่ีประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดท่าบันทกึข้อตกลงว่าด้วยการจัดการของ
   เสียอันตรายชุมชน ระหว่างจังหวัดสุโขทัยและองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสุโขทัย กับ องค์การ
   บรหิารส่วนต่าบล คลองมะพลบั ด้วยคะแนน 18 เสียง (รวมประธาน) ไมเ่ห็นชอบ–ไม่มี,และงด
   ออกเสียง–ไม่ม ี
                                       2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย
   ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรค
   โลก จังหวัดสุโขทัย  กับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัด
   สุโขทัย 
     ตามหนังสือส่านักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ สท.52105/ว 2226 ลงวันที่ 9
   สิงหาคม  2561 เรื่อง ขอแจง้การท่าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมลูฝอย
   เทศบาลเมอืงสวรรคโลก แจง้ว่าปัจจุบันจังหวัดสุโขทัย มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นแกน
   น่าในการจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่ 2 แห่ง ซึ่งมีการรวมกลุม่ของท้องถ่ิน (Cluster) เพื่อสร้าง
   ศูนย์ก่าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ด่าเนินการจัดต้ัง
   เป็นศูนย์ก่าจัดขยะมูลฝอยรวมในพื้นที่กลุ่มที่ 2 โซนเหนือ ได้แก่ อ่าเภอสวรรคโลก อ่าเภอศรี
   ส่าโรง อ่าเภอทุง่เสลี่ยม อ่าเภอศรีนคร และอ่าเภอศรสีัชนาลัย ซึ่งปจัจุบันมอีงค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ินเข้าร่วมก่าจัดขยะ จ่านวน 32 แห่ง ท่า MOU ทั้งหมด 44 แห่ง มีปรมิาณขยะเฉลี่ยวัน
   ละ 60-90 ตันต่อวัน ท่าให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการพื้นทีฝ่ังกลบซึ่งจ่าเป็นต้องใช้
   บุคลากรและเครื่องจกัรในการปฏิบัตงิานเพิม่มากข้ึน เทศบาลฯ จึงได้พจิารณาปรับ 
   ค่าธรรมเนียมในการก่าจัดขยะมลูฝอย ในปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถ่ินทีเ่ข้าใช้พื้นที่จากเดิมอัตราตันละ 600.00 บาท ปรบัเป็นอัตราตันละ 700.00 บาท 
   ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมอืงสวรรคโลกแลว้  ดังนั้นเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

 
 

 /จึงแจ้งการท่าบันทึกข้อตกลง... 
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   จึงแจง้การท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายในศูนย์ก่าจัดขยะ
   แบบถูกหลักสุขาภิบาล และขอความอนุเคราะห์องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับลงนาม
   บันทึกข้อตกลงแล้วส่งบันทกึข้อตกลงฯใหเ้ทศบาลเมืองสวรรคโลกเมื่อไดล้งนามในบันทึก 
   ข้อตกลงฯเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว โดยมีสาระส่าคัญบันทึกข้อตกลง ตามที่ได้แจกจ่ายใหก้ับสมาชิก
   สภาฯในที่ประชุมทุกท่านแล้ว จ่านวน 7 ข้อดังนี้ 
    1.วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
    2.การด่าเนินงานเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.ระยะเวลาของความร่วมมือ 
    4.แผนการด่าเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ 
    5.งบประมาณจากการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการก่าจัดขยะมลูฝอย ในอัตราตันละ  
   700.00 บาท 
    6.ขอบเขตความรบัผิดชอบ 
    7.การทบทวนสภาพความร่วมมือ 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดท่าข้ึนเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่าย
ได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส่าคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

    เหตผุลในการลงนามตามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าวนั้น ปจัจบุนัในปีงบประมาณ 2561 
   องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ  ได้จ้างเหมาเอกชนมาด่าเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
   จ่านวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,5,6,8 และ 10 รวม 109 ครัวเรือน และน่าไป
   ก่าจัดที่ศูนย์ก่าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยเสียค่าธรรมเนียม อัตราตันละ 
   600.00 บาท ตามหนงัสือของเทศบาลเมอืงสวรรคโลกที่แจ้งแล้วนั้น  ดังนั้นเพือ่ให้การก่าจัด
   ขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นไปตามหลักวิชาการ และเพื่อให้เกดิการบรูณาการด้านความ 
   ร่วมมือในการขับเคลื่อนการด่าเนินงานและแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึนในชุมชนและ
   ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตลอดจนการท่าให้มสีิง่แวดล้อมที่ดี  จงึขอให้
   สภาองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับพิจารณาให้ความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความ
   ร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะมลูฝอย ระหว่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
   อ่าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กบั องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบั อ่าเภอศรีนค 
   จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 
ประธาน    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สภาฯ ได้ 
   พิจารณาต่อไป 
นายวิพล  สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯได้รับทราบดังนี้ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบลพ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2552  
 มาตรา 73 องค์การบรหิารส่วนต่าบลอาจท่ากิจการนอกเขตองค์การบรหิารส่วน
ต่าบล หรือร่วมกับสภาต่าบล องค์การบรหิารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวัด หรือหน่วย
การบริหาราชการส่วนท้องถ่ินอื่น เพื่อกระท่าการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อไดร้ับความยินยอมจาก
สภาต่าบล องค์การบริหารส่วนต่าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกจิการที่จ่าเป็นต้องท่าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ่านาจหน้าที่ของตน 

/ประกาศ... 
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ประกาศคณะกรรมการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง การท่า 
ความตกลงร่วมมือกันจัดท่าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 

ข้อ 2 การท่าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท่าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกัน
หรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์
จากการจัดท่าบรกิารสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้ 

 (๑) เป็นอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก่าหนด 

แผน และข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอ่านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(2) เป็นกิจการหรือโครงการทีเ่กินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถ่ินจะด่าเนินการเอง หรือเป็นภารกจิหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  

ในการจัดท่าบันทึกข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
โดยจัดท่าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและน่าเสนอสภาทอ้งถ่ินของแต่ละแหง่พจิารณาให้ความ
เห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้รายงานและจัดส่ง
ส่าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผูก้่ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

ประธาน    ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณา 
ท่ีประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบการจัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย
   ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมลูฝอย ระหว่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ่าเภอสวรรคโลก 
   จังหวัดสุโขทัย กับ องค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ อ่าเภอศรีนคร จงัหวัดสโุขทัย ด้วย
   คะแนน 18 เสียง (รวมประธาน) ไมเ่ห็นชอบ – ไม่มี,และงดออกเสียง – ไม่มี 
                                       3.การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

- โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ 
ประธาน    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลับ เสนอรายละเอียดให้สภาฯ ได้ 

รับทราบเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายก    ขอมอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวิพล  สมบูรณ์  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 

ตามล่าดับดงันี ้
 ตามที่ส่านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ได้ขออนุมัติกันเงิน 
ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
คลองมะพลบั ในสมัยประชุมสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ่าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ 21 
สิงหาคม 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลุงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
เป็นค่าก่อสร้างอาคารส่านักงานองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ เป็นเงิน  
7,908,000.00 บาท และได้ก่อหนี้ผู้พันตามสญัญาจ้างเลขที่ 1/2561 ลงวันที ่29 
พฤศจิกายน 2560 แบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น 5 งวด ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วจ่านวน 
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3 งวด รวมเป็นเงิน 5,465,009.00 บาท คงเหลือเงินที่ยงัไม่ได้เบิกจ่ายอีกเป็นเงิน จ่านวน 
2,442,991.00 บาท ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ จงึขอขยายเวลาเบกิ
จ่ายเงินออกไปอกีหกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด การกันเงิน ข้อ 57  

เหตุผล  คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เพราะผู้
รับจ้างยังไม่ไดส้่งมอบงานอีก 2 งวด ประกอบกบัปงีบประมาณ พ.ศ.2561 จะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายน 2561  

ประธาน    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สภาฯได้ 
   พิจารณาต่อไป 
นายวิพล  สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯได้รับทราบดังนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558  

หมวด การกันเงิน  
ข้อ 57 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสัง่ซื้อหรือสัง่ 

จ้าง หรือการเช่าทรพัย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช่าระหนีผู้กพันไม่ทนัสิ้นปี ให้ผูบ้รหิาร
ท้องถ่ินที่อนมุัติให้กันเงินไว้เบกิในปีถัดไปได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด่าเนินการตามวรรคหนึง่ไม่แล้วเสรจ็ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถ่ิน 
ได้อีกไม่เกินหกเดือน 
 กรณีดังกล่าวเป็นการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง จึงเป็นอ่านาจของสภา
ท้องถ่ิน จึงเสนอใหส้ภาฯได้พิจารณาอนุมัต ิ

ประธาน    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
ประธาน    ขอมติที่ประชุม 
ท่ีประชุม   มติเห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารส่านักงานองค์การ
   บรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ จ่านวน 2,442,991.00 บาท ด้วยคะแนน 18 เสียง (รวม
   ประธาน) ไม่เห็นชอบ – ไม่มี,และงดออกเสียง – ไม่มี 
                                       4.การขออนุมัติกันเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561  
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง  

- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังและชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
                               จ านวน 25 เครื่อง 
ประธาน    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลับ เสนอรายละเอียดให้สภาฯ ได้ 

รับทราบเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายก    ขอมอบใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวิพล  สมบูรณ์  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ 

ตามล่าดับดงันี ้
 

 
/ตามข้อบัญญัติ... 
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    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อนุมัติ 
   งบประมาณรายจ่ายของส่านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
   งานบรหิารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรบัอากาศ ตั้งไว้ 725,800.00 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (มรีะบบฟอกอากาศ) จ่านวน 25 เครื่อง แยกเป็น
    1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง เครื่องละ 17,000.00 บาท  
   จ่านวน 9 เครื่อง (รวมราคาติดต้ัง) รวมเป็นเงิน 153,000.00 บาท 
    2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง เครื่องละ 28,000.00 บาท  
   จ่านวน 8 เครื่อง (รวมราคาติดต้ัง) รวมเป็นเงิน 224,000.00 บาท 
    3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ชนิดแขวน เครื่องละ 40,200.00 บาท  
   จ่านวน 4 เครื่อง (รวมราคาติดต้ัง)รวมเป็นเงิน 160,800.00 บาท 
    4.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดแขวน เครื่องละ 47,000.00 บาท  
   จ่านวน 4 เครื่อง (รวมราคาติดต้ัง)รวมเป็นเงิน 188,000.00 บาท 

 เหตผุลในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คาดว่าไม่สามารถเบิกจา่ยเงินได้ทันเนือ่งจากยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน  ดังนั้นเพื่อให้การด่าเนินการเบกิจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงินว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  

หมวด การกันเงิน  
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ 

   ผูกพัน แต่มีความจ่าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด่าเนินการก่อหนี้ผู้พันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความ
จ่าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท่าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่าก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด่าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ่านวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

  ดังนั้นตามที่นายกองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลับ ได้ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
จึงเป็นอ่านาจของสภาฯ 

ประธาน    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
ประธาน    ขอมติที่ประชุม 
ท่ีประชุม   มติเห็นชอบให้ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าจัดซื้อ 
   เครื่องประอากาศ จ่านวน 25 เป็นเงิน 725,800.00 บาท  ด้วยคะแนน 18 เสียง (รวม
   ประธาน) ไม่เห็นชอบ – ไม่มี,และงดออกเสียง – ไม่มี 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5         เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)  
ประธาน    ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบั สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 2 ประจ่าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 เห็นชอบก่าหนด 
   ระยะเวลาเสนอค่าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกล่าวคือ แต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
   เวลา 14.00 – 16.30 น. วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.และ
   วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น.นั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม
   พิจารณาค่าแปรญัตติในวันศุกร์ที่ 17 สงิหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม
   ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต่าบลคลองมะพลบั ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการแปร
   ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มสีมาชิกสภาฯ เสนอแปรญัตติฯ  ล่าดับต่อไปขอมอบหมายให ้
   เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รบัทราบต่อไป 
นายวิพล  สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ ช้ีแจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554 
 ข้อ 51 ในการพจิารณาร่างข้อบญัญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล่าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น 
 ส่าหรับในวาระนี้ ไม่มสีมาชิกเสนอแปรญัตติ  ถึงแม้ว่าจะไมม่ีการแปรญัตติ แต่ระเบียบฯ 
ในข้อ 51 ยังก่าหนดว่าเว้นทีป่ระชุมจะไดล้งมตเิป็นอย่างอื่น ดังนั้นจึงน่าเรียนประธานสภาฯ ได้
หารือในทีป่ระชุมสภาฯว่าจะลงมตเิป็นอย่างอื่นหรือไม่  

ประธาน    ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบฯข้อบังคับการประชุมสภาฯ ตามข้อ 51 นั้น  
จึงหารือทีป่ระชุมว่าจะลงมตเิป็นอย่างอื่นหรือไม ่

ท่ีประชุม  ไม่มีการลงมติเป็นอย่างอื่น จึงได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระถัดไป 
ระเบียบวาระที่ 6         เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (วาระที่ 3) 
ประธาน  ล่าดับต่อไปเป็นการพจิารณาร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ในวาระที่ 3 ส่าหรับในวาระนีจ้ะไมม่ีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตผุลอันสมควร จึงหารือที่ประชุมสภาฯว่าจะมีการอภิปรายหรือไม่
หากไม่มี ขอใหท้ี่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบญัญัติหรอืไม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 

ท่ีประชุม  ไม่มีอภิปรายเพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อบต.คลองมะพลบั โดยให้ตราเป็นข้อบญัญัติต่าบลได้
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จ่านวน 18 เสียง (รวมประธาน),ไม่เห็นด้วย-ไม่มี,และงดออก
เสียง-ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 7         เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ประธาน      ในวาระอื่นๆ นี ้ท่านใดมีเรือ่งทีจ่ะเสนอก็ขอเรียนเชิญ 
นายก    แจ้งปญัหาอปุสรรคการท่างานในพืน้ที่ ของพื้นที่ที่มโีครงการเข้าไปพฒันา ที่ผ่านมา
   จะมปีัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่,ผู้รบัจ้างและเจ้าของที่ดินที่โครงการผ่าน  อย่างเช่น 
   โครงการขุดคลองไส้ไก่พร้อมวางทอ่ระบายน้่า คสล. หมู่ที่  1 เป็นโครงการแก้ไขปญัหาน่้าท่วม  

/พื้นที่ท่าการเกษตร... 
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พื้นที่ท่าการเกษตรของประชาชนโครงการนี้กว่าจะส่าเรจ็ไปได้ต้องใช้เวลาไกลเ่กลี่ยพอสมควร
เพราะเจ้าของที่ดินที่ติดกบัคลองไม่ยินยอมใหร้ถขุดเข้าไปในที่ดินของตนเองจะให้รถขุดอยู่บน
ถนนข้างเดียว รถขุดก็เอื้อมไปขุดอกีด้านหนึ่งไม่ถึงและไม่ยอมให้น่าดินที่ขุดลอกข้ึนมาทิง้ใน
ที่ดินที่ติดกับคันคลองและอ้างว่าไปบุกรกุต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วย  เมื่อผู้รบัจ้างเข้าไปด่าเนินการ
แล้วมีปัญหาเนือ่งจากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ขอเรียนว่าในการท่างานนั้นอาจจะมีดินหรือวัสดุ
อื่นๆ ตกหล่นหรือเครื่องจักรจะตอ้งเข้าไปในที่ดินของประชาชนบ้าง ดังนั้นต่อไปพื้นที่ใดหรือ
หมู่บ้านใดทีจ่ะเสนอโครงการไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคลองหรือก่อสร้างถนนฯลฯ จะต้องให้
เจ้าของที่ดินยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าโครงการทีเ่สนอมานั้นท่าได้
และเพือ่ป้องกันปญัหาต่างๆ ที่จะตามมา 

นายนคร เปาสูงเนิน   รองนายกฯ การขุดลอกคลองที่ผ่านมาก็เกิดข้ึนเรือ่ยๆ เรื่องการทิ้งดินและขุดต้นไม้
   โครงการที่ท่านนายกได้น่าเรียนปัญหาอุปสรรคไว้นั้นต้องขอขอบคุณ ท่านชัยวัฒน์  แสงจันทร์ 
   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 และท่านนิกร  ฉายพุดซา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ที่ช่วยกันไกล่เกลี่ยท่า
   ให้โครงการแล้วเสร็จไปด้วยดี 
นายอินเจน  การชะนะ  รองนายกฯ มเีรื่องอื่นๆแจ้งที่ประชุมดังนี ้

1.เห็นด้วยกบัท่านนายกและท่านรองนคร ส่าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมู่ที ่
    7 จะมีโครงการขุดลอดคลองบรรจุไว้ในข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายด้วย ดังนั้นจึงขอความ
   ร่วมมือสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ทั้ง 2 ท่าน ช่วยประสานกบัผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ช่วยเครียร์ปัญหา
   เรื่องที่ดินด้วย 
    2. ได้รับการประสานงานจากอาจารยบ์่ารงุ ดื่นตา ประธานสภาวัฒนธรรมอ่าเภอศรี
   นคร ว่าจะจัดท่าหนังสือภูมิทัศน์วัฒนธรรมอ่าเภอศรีนคร เปน็ภาพรวมของอ่าเภอศรีนคร
   ในการจัดท่าหนังสือดังกล่าวนั้นจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆของทุกต่าบลว่าแต่ละต่าบลม ี
   พื้นฐานทางวัฒนธรรมอย่างไร จงึได้ประสานขอข้อมลูจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง
   เพื่อจะได้รวมรวมเป็นหนังสือภูมิทัศน์วัฒนธรรมอ่าเภอศรีนครต่อไปจงึมอบให้กองการศึกษา
   ของ อบต.คลองมะพลบั รวมรวบข้อมูลและจัดสง่ให้ประธานสภาวัฒนธรรมอ่าเภอศรีนคร
   ต่อไป 
นายชัยวัฒน์  แสงจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ของหมูท่ี่ 1 ที่จะต้องอนุญาตแขวง
   ทางหลวงสุโขทัยและยังด่าเนินการไม่ได้นั้น ถ้าหากว่าน่้าท่วมและต้องด่าเนินการโดยเร่งด่วน
    อบต.คลองมะพลับจะสามารถเข้าไปด่าเนินการโดยไม่ต้องขออนุญาตแขวงทางหลวงสุโขทัยได้
   หรือไม ่
นายผดุง  จันทร์ศรี  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 1 ได้มาเขียนค่าร้องขอให้ อบต.คลองมะพลับ ไปซ่อมแซมเสียง
   ตามสายของหมู่ที่ 1 จงึเสนอใหผู้้บริหารด่าเนินการด้วย 
นายอบ  สายบัวต่อ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 5 โครงการต่างๆที่อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี มีโครงการทเป็นจ่านวน
   มากแต่เวลาจัดท่าข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายมโีครงการน้อยมาก อย่างเช่น ในปี พ.ศ.
   2562 กรณีนี้ผูบ้รหิารจะด่าเนินการอย่างไรจะหางบประมาณจากที่ใดมาด่าเนินการ 
 นายวัลลพ  มีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 4 แจ้งปญัหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในต่าบลคลองมะพลบั มีข้อ
   สังเกตุว่าเสียบ่อยมาก อย่างเช่น หมูท่ี่ 4 ตนเองได้มาเขียนค่าร้องให้ช่างไฟฟ้าไปซ่อมแซมเมื่อ
   ซ่อมเสร็จแล้วประมาณ 2-3 วันก็จะเสียอกี ไดไ้ปเห็นจากต่าบลอื่นมาปจัจบุันเขาใช้เป็น 
   หลอด LED ปัญหาจะมีน้อยมากไมเ่หมอืนหลอดไฟนีออนที่เสียบ่อย จงึเสนอให้เปลี่ยนจาก
   หลอดนีออนเป็นหลอดไฟ LED ค่อยๆ เปลี่ยนไปที่ละจุดสองจุด  

/นายสมนึก... 
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สมนึก เอ่ียมสอาด  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 3 
    1.ขอบคุณผู้บรหิารที่ ส่งเจ้าหน้าที่ไปซอ่มแซมเสียงตามสายให้หมูท่ี่ 3 ขณะนี้ใช้งาน
   ได้ตามปกติแล้ว 
    2.ตามที่สภาฯ อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมจัดท่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็กของ หมู่ที่ 3 ซอยหลงัโรงงานโคนม ขณะนี้ยังไม่ได้ด่าเนินการ จึงฝากให้ผูบ้รหิารเรง่
   ด่าเนินการด้วย 
    3.เกี่ยวกับเรือ่งขยะมลูฝอยท้องถ่ินจะต้องเร่งด่าเนินการเพราะเป็นเรื่องส่าคัญอนาคต
   จะมปีัญหามาก ตอนนี้เหมือนอาศัยหน่วยงานอื่นด่าเนินการ เมื่อมีปญัหาเขาก็สัง่ปิดบ่อทิง้ขยะ
   ถึงเวลาจะข้ึนค่าทิ้งขยะก็แจ้งใหท้่า MOU จึงเสนอให้ผูบ้รหิารเร่งด่าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมโดย
   ไม่ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆ 
 นายอ าพร  แก้วศรีหาวงศ์  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ทีต่ั้งงบประมาณไว้ขุดคลอง 
   หมู่ที่ 7 นั้น เสนอให้ อบต.จัดท่าเป็นหนงัสอืยินยอมให้ประชาชนที่มีที่ดินติดกับโครงการลง
   นามยินยอมก่อที่จะด่าเนินการเมือ่ได้รับการจัดสรงบประมาณมาด่าเนินโครงการจะได้ท่าได้
   โดยไม่มีปัญหา 
นายก    1.การท่างานในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจะมีปญัหาทางด้านข้อกฎหมาย
   เพราะแตล่ะหน่วยงานก็มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องถือปฏิบัติ ถ้าในกรณีฉุกเนิน  
   จ่าเป็นเรง่ด่วนถ้าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถ่ินก็คงจะต้องประสานให้หน่วยงานนั้นๆ
   พิจารณาด่าเนินการ 
    2.ส่าหรับการซ่อมแซมเสียงตามสายและไฟฟ้าส่องสว่างนั้น จะเร่งด่าเนินการให้ทุก
   หมู่บ้านแต่ต้องเป็นไปตามล่าดับก่อนหลังที่แต่ละหมู่บ้านแจง้เข้ามาเนือ่งจากช่างไฟฟ้ามเีพียง
   คนเดียว จึงอาจล่าช้าไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามจะเรง่ด่าเนินการโดยเร็ว 
    3. เรื่องการก่าจัดขยะมลูฝอย เป็นนโยบายทีส่่าคัญของรัฐบาล ขณะนีเ้ทศบาลเมอืง
   สวรรคโลกได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากรัฐบาลใหก้่อสร้างโรงงานไฟฟ้าก่าจัดขยะโดยใช้ขยะเป็น
   วัตถุดิบในการผลิดกระแสไฟฟ้าวันละประมาณ 500 ตัน คาดว่าประมาณอีก 2 ปี จะก่อสร้าง
   แล้วเสร็จ อนาคตค่าน่าขยะไปทิ้งตันละ 700 บาทจะมีแนวโน้มจะลดลงเพราะต้องใช้ขยะเป็น
   วัตถุหลักในการป้อนโรงงาน 
    4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 3 ซอยหลังโรงงานโคนม อยู่ในข้ันตอนของ 
   คณะกรรมการก่าหนดราคากลาง 
    5.ส่าหรับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในปี 2562 ที่ไมม่ีในข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2562 จะพยายามประสานของบประมาณสนับสนุนจาก 
   หน่วยงานอื่นๆ และถ้ายังไม่ได้ด่าเนินการก็จ่าเป็นต้องน่าโครงการเหล่าน้ันไปบรรจุไว้ใน 
   แผนพัฒนาฯ ปีถัดไป โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่า 
   แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
นางสาวหน่ึงฤทัย  หนุนนาค หัวหน้าส่านักงานปลัดฯ งานนโยบายและแผน ได้รวบรวมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
   (2561-2564) ขององค์การบรหิารส่วนต่าบลคลองมะพลบั  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบบั 
   1-3) และแก้ไข (ฉบับที่ 1) ซึง่ได้รวบรวมไว้ในฉบบัเดียวกันเพื่อใหส้มาชิกสภาฯได้สะดวกใน
   การใช้ประกอบในการตรวจสอบการการด่าเนินงานของ อบต. และได้แจกจ่ายให้กับสมาชิก
   สภาฯ ในวันน้ี และแผนฯเล่มนี้ตอ้งใช้ประกอบกับแผนฯ เลม่หลกัที่ได้แจกจ่ายให้แกส่มาชิก
   สภาฯ ไปก่อนแล้ว 

/นางสาวปนัดดา... 
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นางสาวปนัดดา  วีระกุล  ผู้อ่านวยการ รพสต.คลองมะพลับ แจง้เรืองถนนลาดยางสายหน้า รพสต.คลอง 
   มะพลบั ช่ารุดเป็นหลุมเป็นบอ่ การสัญจรไปมาไม่สะดวกจึงขอฝากท่านผู้บริหารช่วย 
   ด่าเนินการซ่อมแซมด้วย 
นายวินัย  วงษ์จู   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 7 ช่วงนี้อยู่ในฤดูฝน ผู้ประกอบการบางรายอาจจะปล่อยน้่าเสียลง
   แหล่งน้่าสาธารณะ แต่ในช่วงหน้าแล้งเขาจะบ่าบัดเอง จงึฝากให้ผูบ้รหิารช่วยดูแลด้วย  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธาน    มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มจีะขอปิดประชุม  
ท่ีประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอจึงปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

                                          (ลงช่ือ)…………………..…………ผู้จดรายงานการประชุม    
                                                   (นายวิพล   สมบรูณ์)                                                  
                                            เลขานุการสภา อบต.คลองมะพลับ  
                                               วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2560       
 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ขอรบัรองว่าเป็นความ
จริงทุกประการ จงึลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
                             (ลงช่ือ)....................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        ( นายสมเกียรติ   เนยสูงเนิน) 
                                       วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 
                                  
  (ลงช่ือ)………………………....…..กรรมการตราจรายงานฯ  (ลงช่ือ)………….…..…......………...กรรมการตรวจรายงานฯ 
           (นายวัลลพ   มีสวัสดิ)์                                         (นายวิรัตน์   กล่่าป้อง) 
     วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561                                วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม  2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


